

สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2558

เรียน ผอ. สคร.5 /รองผู้อำนวยการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือข่ายสื่อมวลชน

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะห์ข่าวที่อาจจะมีผลกระทบต่อ
กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ /แหล่งข่าว	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ข่าว
<p>หนังสือพิมพ์แนวหน้า 13 มี.ค. 2558</p>	<p>สคร.5 โคราชแนะวิธีป้องกันภัย เตือนผู้ปกครองดูแลใส่ใจเด็ก</p> <p>นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรค (สคร.) ที่ 5 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์เด็กจมน้ำในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนี้ว่า แต่ละปี โดยเฉพาะช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนมักจะมีเด็กจมน้ำ เสียชีวิตทุกปี ส่วนใหญ่เด็กที่มักจะเสียชีวิตพร้อมกันครั้งละหลายคน เนื่องจากไม่รู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง จึงมักกระโดดลงไปช่วยคนที่จมน้ำ ซึ่งพบว่าเพศชายมีอัตราจมน้ำเสียชีวิตมากกว่าเพศหญิง และภาคที่มีเด็กจมน้ำมากที่สุดคือ ภาคอีสาน</p> <p>ดังนั้นการป้องกันเด็กจมน้ำ ผู้ปกครองควรสอนเด็กให้ว่ายน้ำเป็น, สอนกฎแห่งความปลอดภัย เช่น ไม่ลงไปเก็บของในน้ำ, ไม่แอบไปเล่นน้ำตามลำพัง และชุมชนควรสร้างรั้วล้อมรอบ หรือติดป้ายคำเตือนรอบบริเวณแหล่งน้ำ หากเมื่อพบเห็นเด็กที่กำลังจมน้ำควรช่วยด้วยหลักการ ตะโกน โยน ยื่น คือ ตะโกนเรียก ให้คนมาช่วย และ โทร.1669, โยนหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวสำหรับโยนไปช่วยคนตกน้ำ เช่น ขวดน้ำพลาสติก เปลา่ ถังแกลอนพลาสติกเปลา่ อุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้ และยื่นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ำจับ ในกรณีช่วยเหลือเด็กที่จมน้ำ</p> <p>และสิ่งที่ต้องห้ามคือ ห้ามจับเด็กที่จมน้ำอุ้มพาดบ่า กอดท้อง หรือวางบนกระต๊อเพื่อเอาน้ำออก เพราะเป็นวิธีที่ผิด และจะทำให้เด็กขาดอากาศหายใจนานยิ่งขึ้น ฉะนั้นควรรีบช่วยด้วยการเป่าปาก และนวดหัวใจ ทำไปจนกว่าเด็กจะรู้สึกตัวและหายใจได้เอง ถ้าผู้ป่วยหายใจได้แล้วควรใช้ผ้าห่มคลุม เพื่อให้ความอบอุ่นร่างกาย และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที ไม่ว่าจะมีอาการหนักหรือเบาเพียงใด</p>	<p>แนวทางการดำเนินงาน ได้จัดทำข่าวแจกเรื่อง อีสานครองแชมป์เด็กจมน้ำ สคร.5 ชี้ มีนาคม – พฤษภาคม เด็กเสี่ยงจมน้ำสูง เผยแพร่ ไปยังเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ 2,000 แห่ง เพื่อเตือนประชาชนให้ระมัดระวังบุตรหลานที่อาจไปเล่นน้ำเพื่อคลายร้อน อาจจมน้ำเสียชีวิตได้</p> <p>-ได้แจ้งผู้บริหารและเครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</p>